



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔



“...งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่างนี้ถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้น งานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จ สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐที่สุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง...”
พระบรมราชาโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา **ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔** จึงขอเชิญชวน **คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่** ทุกท่าน **ร่วมทำบุญพร้อมกัน ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป**

การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

นางบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า กองบริหารงานบุคคล จะจัดโครงการเสวนา **“การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”** เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดผลงานในรูปแบบตำรา หนังสือ งานแปล งานวิจัย หรือบทความประเภทต่างๆ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่คณาจารย์จะต้องให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

โดยเชิญวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย **ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู** คกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มรพส., **ศ.ดร.ปราณี อานเป็รื่อง** ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, **รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง** ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ และ **รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์** คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ ม.นเรศวร จึงขอเชิญชวนข้าราชการ(อาจารย์)ที่สนใจ และกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ, อาจารย์ประจำตามสัญญา ทุกท่านเข้าร่วมเสวนา **ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิญญู**

๑๔ ก.ย. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ณ **มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว** เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต **ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก จ.) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.**

ให้นักศึกษา กศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) รหัส ๕๑ , ๕๒ , ๕๓ และรหัส ๕๔ ติดต่อเข้ารับการทดสอบ ๓ รายวิชา ณ ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการทดสอบทั้ง ๓ รายวิชา เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) รหัส ๕๑, ๕๒, ๕๓ และรหัส ๕๔ ทุกคน เข้ารับการทดสอบให้ครบทั้ง ๓ รายวิชา ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยขอให้คณะบดี ประธานโปรแกรมวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ของแต่ละคณะประสานให้นักศึกษาเข้าทดสอบตามช่วงเวลาและสถานที่กำหนด (ดูรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักศึกษา กศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) รหัส ๕๑ รหัส ๕๒ รหัส ๕๓ และรหัส ๕๔ เข้ารับการทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการทดสอบของผู้เข้าสอบแต่ละรายวิชาเมื่อครบกำหนดช่วงเวลาของโปรแกรมนั้นแล้ว โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง ๓ รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา จึงขอให้นักศึกษา กศ.ป.ป.กลุ่มดังกล่าว ติดต่อขอทดสอบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น ๑) และให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วยทุกครั้ง

สาขาวิชานิติศาสตร์ มรพส.ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรติ



เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ ณ โรงแรมลาฟาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมตอบปัญหา ได้แก่ นายสุรียนต์ จันทร์ศรี, นายกมล เอี่ยมสำอางค์ และนายจักรินทร์ สมัยนิยม

โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ลำดับที่ ๕ จากจำนวน ๙ สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คทก.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ๑๑ กันยายน ศกนี้ “ทฤษฎีถูกคิดและการปรับตัวของ SMEs ต่อการเปิดเสรีอาเซียน” ฟรี! โดยวิทยากรชื่อดัง **ตัน ภาสกรนที / แล่วความคิดคุณ จะไม่ “ตัน” อีกต่อไป**

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินโครงการสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในปี ๒๕๕๔ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ ราย โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมรินทร์ลาгуน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยในช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ได้แก่ **คุณตัน ภาสกรนที** ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีถูกคิดและการปรับตัวของ SMEs ต่อการเปิดเสรีอาเซียน”

ดังนั้น จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงกิจกรรมจุดประกายสร้างสรรค์ธุรกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๘๒ **ฟรี!** ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ รพ.พุทธชินราช ออกให้บริการ X-Ray เพิ่มอีก ๑ วัน ที่กองพัฒนานักศึกษา

งานอนามัยและสุขภาพ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ได้รับการประสานงานจากงานตรวจสอบสุขภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช ว่า คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำท่านใด ที่ลงชื่อตรวจสุขภาพแล้ว และยังไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา หากยังมีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพอยู่นั้น **ขอให้ไปติดต่อตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุ ตึกด้านหน้า ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๕๔ (ติดต่อคุณพิมพ์พัลลภ)**

ทั้งนี้ งานอนามัยและสุขภาพ มรพส. ได้ประสานงานกับทางหน่วยบริการเอ็กซเรย์ (X-Ray) ให้มาดำเนินการเอ็กซเรย์ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ยังไม่ได้เอ็กซเรย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมาดำเนินการ **วันนี้ (๕ ก.ย.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว**

หากมีข้อสงสัย ขอให้ประสานงานได้ที่งานพยาบาลฯ ๙๘๐๑ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๙๘๕๘ - ๖๔๘๙

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฟังพระธรรมเทศनावสสันดรชาดก ณ วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จะจัดงาน “เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก” วันนี้ (๕ ก.ย.) ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ดังนั้น วัดราชบูรณะจึงขอเชิญพระภิกษุคณาจารย์ และนักเรียน เข้ารับฟังพระธรรมเทศनावสสันดรชาดก **จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ** ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังพระธรรมเทศนาได้ในวัน และเวลา ดังกล่าว